

ประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC.)
ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารประเด็น ส่วนปฏิบัติการ และบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

การเมือง / เศรษฐกิจ / ความมั่นคง / สังคม

ลำดับที่	ประเด็น	แนวทางการประชาสัมพันธ์
๑.	อุทกภัย	<p>๑. แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของภาครัฐ</p> <p>๑.๑ การฟื้นฟู กำหนดขั้นตอนเป็น 4 ระยะ</p> <p>๑.๑.๑ ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คือ การจัดการในการป้องกันกระแสน้ำที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย การอพยพและให้ความช่วยเหลือประชาชน และการจัดหาปัจจัยการดำรงชีพ ซึ่งขณะนี้ ศปภ. ร่วมกับทางจังหวัดและพื้นที่ ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอยู่แล้ว</p> <p>๑.๑.๒ ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ำในพื้นที่ยังท่วมสูง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๔-๖ สัปดาห์ ซึ่งในระยะนี้จะเป็นระยะที่ประชาชนที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งพักพิงในศูนย์อพยพ มีความตึงเครียด เนื่องจากทรัพย์สินถูกทำลาย ประกอบกับความกังวลในด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งในจุดนี้จะต้องมีการบูรณาการที่ศูนย์อพยพ</p> <p>๑.๑.๓ ระยะการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดแล้ว ซึ่งจะเป็นการเร่งฟื้นฟูด้านกายภาพ เช่น การซ่อมแซมถนน เส้นทางคมนาคม โรงพยาบาล โรงเรียน ตลอดจน สถานที่ราชการ โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่ง กรม.ได้มีมติ แต่งตั้งคณะทำงานไปแล้วรวม ๓ ชุด โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม</p>

		<p>รับผิดชอบด้านการฟื้นฟูงานโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ และรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ) รับผิดชอบด้านสังคม</p> <p>๑.๑.๔ <u>ระยะการปรับโครงสร้างถาวร</u> เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศเพื่อสร้างเป็นระบบถาวร ทั้งในด้านระบบชลประทาน ระบบป้องกัน อุทกภัยและภัยธรรมชาติ ระบบคมนาคม ระบบการวางระบบผังเมืองของประเทศ และรวมถึงระบบการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ โดยภาพรวมด้วย ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลืออุทกภัย ดินโคลนถล่ม วาตภัย และคลื่นชายฝั่ง ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธาน</p> <p>๑.๒ การบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย</p> <p>๒. กำหนดให้หน่วยงานสื่อถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลาง ยกเว้นมีการขออนุญาตเป็นพิเศษ</p>
--	--	--

หมายเหตุ : กรุณาส่งรายงานสรุปผลการออกอากาศประเด็นข่าวตามนโยบายประจำวันที ๑๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
มาให้ทาง IOC ส่วนกลาง ทาง E-Mail: ioc_prd@hotmail.com **ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔**